



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และการขึ้นบัญชี

ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล  
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
จำนวน ๕ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชี ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๒	นายธีรยุทธ ถิ่นเครือจีน
๒	๐๐๖	นายณัฐพล บำเรอ
๓	๐๐๑	นายยุทธพงษ์ เรืองโกคา
๔	๐๐๓	นายโสภณัฐ รังษี
๕	๐๐๔	นางสาวศศิธร ฉัตรสุดารัตน์
๖	๐๐๕	นายสิฏฐากรณ์ พรหมมี

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ ๑ - ๕ ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการ  
จ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมทั้งนำใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และ  
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค มาเยี่ยงด้วย

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นอัยกเล็กหรือสิ้นผลไป เมื่อสรรหาและเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี โดยไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวกำหนดให้ใช้สำหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น และภายหลังมีตำแหน่งว่างลงระหว่างปีและยังไม่ครบเวลาดำเนินการของกรอบอัตรากำลังดังกล่าว จังหวัดสุโขทัยอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือดำเนินการสรรหาและเลือกสรรใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่เหลือจะต้องไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุ

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุตามวัน เวลา ที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามวัน เวลา ที่กำหนด

ทั้งนี้ ในวันมารายงานตัวจะต้องมีข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอก ขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มาทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยกำหนด โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำพร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวพิชามณูช บัญเกต)

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ